

สารบัญ

เรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	หน้า
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง	พิมพ์ภักดิ์ ประสิทธิ์เตสัง	1
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา	ประกิต ปอคูสุวรรณ	14
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	เนตรนภา โพธิ์สว่าง	26
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	สกุณา ปันทอง	36
รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษาระดับ สถานีตำรวจ	ดิฐภัทร บวรชัย	50
ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16	ต่วนปาตียะ หัวเมือง	63
ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจำ จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจักษ์ ชูศรี	76
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อนุสรณ์ แสนเคน	89
รูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศณิศา บุษบงค์	101
การป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน	ธนกร ตีระณะประกิจ	114
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในสถาบันอุดมศึกษา	พิชญภาภา ฝาวัง	126
การบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา	นันทรัตน์ เกื้อหนุน	136
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน	วรรณษา ท่วมศิริ	150
การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสถานักเรียน ตามความคาดหวังของนักเรียน โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง	สุปราณี กิตติวรเชษฐ	163
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2	วิจิตรา นะวงศ์	176

สารบัญ

เรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	หน้า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2	รัตนา บำรุงจันทร์	188
การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	ปณิธิภรณ์ พรหมประสาธน์	201
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร	สุรัสวดี ปุยะติ	215
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง : รูปแบบของผู้นำในคริสต์ศตวรรษที่ 21	ดร.ศิริพร อนุสสา	228
ภาคผนวก		245